

บัตรเครดิต FE CREDIT เปิดตัวลอยลดีโปรแกรม แรกของเวียดนาม ที่ให้คุณประโยชน์มากถึง 10 เท่า ในทุกการใช้จ่ายประจำวัน



VPBank Finance Company Ltd. (FE CREDIT) ได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ด้วยการให้ความสนใจต่อกลุ่มลูกค้าที่ออกบัตรเครดิตใบแรก และเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าผู้มีอุปการะคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหนือชั้น FE CREDIT จึงได้เปิดตัวลอยลดีโปรแกรม 'Oi Plus+' ที่ให้สิทธิพิเศษไม่เหมือนใคร ลอยลดีโปรแกรมใหม่นี้ไม่เหมือนโปรแกรมสะสมคะแนนทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเน้นในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางไลฟ์สไตล์เป็นหลัก เพราะโปรแกรมใหม่นี้ให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ถือบัตรในทุกยอดการใช้จ่ายประจำวัน และมากกว่านั้น ยังให้สิทธิประโยชน์มากถึง 10 เท่าที่เรียกได้ว่าเป็นรายแรกในวงการ โดยแนวทางใหม่ในการรักษาความจงรักภักดีของลูกค้านี้ สอดรับกับความต้องการของผู้ถือบัตรใบแรกโดยตรง

'Oi Plus+' ให้คะแนนสะสมมากถึง 10 เท่าในทุกยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายประจำวัน เช่น ของกินของใช้ เติมเงินมือถือ จ่ายค่าน้ำค่าไฟ การเดินทาง หรือแม้แต่การถอนเงินสดจากตู้ ATM ขณะที่การใช้จ่ายในหมวดอื่น ๆ นั้นก็การันตีคะแนนสะสม 2 เท่า นอกจากนี้ เพื่อให้การสะสมคะแนนมีความเรียบง่ายและโปร่งใสสำหรับผู้ถือบัตร โปรแกรมจึงมอบคะแนนสะสมโดยไม่มีเงื่อนไขยุ่งยาก โดย 1 คะแนน 'Oi Plus+' มีมูลค่าเท่ากับ 1 ดงเวียดนาม

คุณ Kalidas Ghose ซีอีโอของ FE CREDIT กล่าวว่า “ธุรกิจบัตรเครดิตของเราเป็นกลไกขับเคลื่อนทางกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยเน้นผลักดันให้ลูกค้าหันมาใช้บัตรแทนเงินสดกันมากขึ้น และเช่นเดียวกับ Plus+ Card ลอยลดีโปรแกรม 'Oi Plus+' นี้จะดึงความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิตใบแรก ให้เข้ามาสัมผัสกับสิทธิประโยชน์ที่มากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยบัตรเครดิต FE”

คุณ Nimish Dwivedi ผู้อำนวยการธุรกิจบัตรเครดิตของ FE CREDIT กล่าวเสริมว่า “โปรแกรม Oi Plus+ สร้างขึ้นบนหลักการ “ไม่สับสนและไม่ซับซ้อน” ซึ่งไม่ได้ทำให้ประสบการณ์แบบไร้เงินสดเป็นไปอย่างสะดวกและเรียบง่ายเท่านั้น แต่ยังให้สิ่งตอบแทนอันน่าพึงพอใจด้วย โดยลอยลดีโปรแกรมที่ไม่เหมือนใครนี้ ได้เข้ามาพลิกโฉมการใช้จ่ายประจำวันเป็นประสบการณ์อันเหนือชั้น”

เกี่ยวกับ FE CREDIT

FE CREDIT เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค บริษัทได้สร้างรากฐานอันแข็งแกร่งจนก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำตลาดสินเชื่อผู้บริโภคที่ไม่มีหลักประกันและบัตรเครดิต ปัจจุบัน FE CREDIT ให้บริการกู้ยืมเงินผ่านทางผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถสองล้อ สินเชื่อสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทคงทนถาวร และบัตรเครดิต FE CREDIT ให้บริการลูกค้าเกือบ 10 ล้านราย ทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตร 8,500 ราย ในการตั้งจุดให้บริการ 12,000 แห่งทั่วประเทศ

เว็บไซต์: www.fecredit.com.vn

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20190426/2447866-1>

คำบรรยายภาพ - ลอยัลตี้โปรแกรม “Oi Plus+” ที่ให้สิทธิพิเศษไม่เหมือนใคร โดยบัตรเครดิต FE CREDIT